



# THƯ MỤC VỤ

## THÁNG 9, 2024

Con Xin Chào Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức,

Tháng 9 là một tháng vui tươi và cũng là sự bắt đầu cho một năm học mới của các em. Mùa hè đã qua, Con hy vọng các em đã có một mùa hè tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và cũng đã chuẩn bị tốt cho một năm học mới. Nguyên xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn hồng ân trên các em, chuẩn bị và sáng soi cho các em một năm học mới dồi dào ơn lành của Chúa.

Trong tháng 9 này, chúng ta có nhiều dịp vui để giúp con em và gia đình cùng nhau xum họp, vui tươi và cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha. Cuối tuần này, chúng ta vui ngày lễ Labor Day. Đây là dịp tốt cho các gia đình sinh hoạt và chơi trước khi các em trở lại mái trường. Chúng ta cũng chung lời mừng Đức Mẹ Fatima với các Tông Đồ Fatima của giáo xứ (13 tháng 5 đến 13 tháng 10 hàng năm). Ngày 14 tháng 9, Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Nhân dịp này chúng ta cầu nguyện cho các Sơ dòng Mến Thánh Giá. Cây Thánh Giá Chúa chuộc tội thiên hạ. Chúa Giêsu yêu chúng ta. Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu chúng ta. Thứ Bảy ngày 14 tháng 9, các Trường và các thiện nguyện viên của giáo xứ sẽ bồi dưỡng tinh thần cho các em bằng những sinh hoạt vui tươi lành mạnh mừng Tết Trung Thu sau Thánh lễ 5 giờ chiều. Các Em Thiếu Nhi Thánh Thể, các học sinh của lớp giáo lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, lớp giáo lý Thêm Sức và học sinh của Trường Việt Ngữ Lộ Đức cũng bắt đầu cho việc sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 9. Cha chúc cho các Huynh Trưởng, các Thầy Cô, các Thiện Nguyện Viên và các Em Thiếu Nhi trong năm mới được hăng say nhiệt thành hoạt động tông đồ.

Trong tháng chín này, Con mời gọi Quý Ông Bà Anh Chị Em cùng chung lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, “mỗi người chúng ta hãy dùng trái tim để lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của các nạn nhân trong các thảm họa do môi trường và biến đổi khí hậu gây ra để tự mình cam kết sẽ có một đời sống có trách nhiệm để chăm sóc thế giới mà mình đang sống”. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha lưu ý “rằng người nghèo là những người phải chịu đựng nhiều nhất từ những thảm họa này, đặc biệt là những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt, nắng nóng hoặc hạn hán.” Ngài tiếp tục mời gọi chúng ta “cam kết đấu tranh chống đói nghèo và bảo vệ thiên nhiên, thay đổi thói quen cá nhân và cộng đồng của chúng ta”.

Trong đời sống đức tin, chúng ta cùng hợp lời cầu nguyện cho sự yêu thương trái đất và anh chị em đang phải chịu đựng đời sống đầy khó khăn khổ nhọc và bắt đầu làm một cử chỉ tốt đẹp nào đó để giúp sứ mệnh Đức Giáo Hoàng mời gọi. Có thể giảm xài điện hay giảm làm một điều gì đó giúp cho môi trường sạch và xanh hơn. Mua bớt một

số đồ không cần thiết và dùng số tiền đó giúp một anh em nào đó đang khó nghèo. Trong đời sống đức tin và dân tộc sống đời sống lá lành đùm lá rách, chúng ta giảm bớt cách thờ ơ và cùng nhau xây dựng một nền văn hóa giữ tốt môi trường và chào đón tất cả những người cần được đón nhận.

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria ban cho giáo xứ chúng ta được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương lẫn nhau.

Thân chào trong Chúa Kitô,

Con,

Linh Mục Giuse Nguyễn Đình Khánh

Chánh Xứ